

Văn Hóa: 1. Tôn trọng và bảo vệ sự đa dạng sắc tộc, tôn giáo và chủng tộc; 2. Trợ giúp nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền làm chủ đất đai và tự trị của người Thổ Dân.

Trách Nhiệm Toàn Cầu: Cổ vũ sự bình đẳng giữa các quốc gia và các dân tộc 1. Các mối tương quan mật dịch công bằng; 2. Gia tăng trợ giúp phát triển và hành động quốc tế nhằm xóa bỏ nợ nần của các nước thuộc Thế Giới Thứ Ba; 3. Gia tăng việc chuyển giao những kỹ năng và công nghệ có tính thân thiện môi trường sang những nước đang phát triển; 4. Phân đối đàn áp chính trị và những hành động chà đạp nhân quyền; 5. Đóng một vai trò tích cực trong việc cổ vũ hòa bình và khả năng chống chịu sinh thái.

Mục Tiêu Tương Lai Lâu Dài: 1. Tránh những thiệt hại môi trường có tích cách lâu dài hoặc không thể xoay chuyển được, có biện pháp bảo vệ các nguồn tài nguyên sinh thái cho các thế hệ tương lai.

Công Việc Có Ý Nghĩa: 1. Khuyến khích và phát triển những công việc mang tính an toàn, thù lao cân xứng, mang lợi ích xã hội, thỏa mãn những ước vọng cá nhân và không gây hại cho môi trường; 2. Khuyến khích những cách thức làm việc linh động hơn, bồi dưỡng huấn luyện và giáo dục.

Thông Tin: 1. Tự do thông tin giữa công chúng và các cơ quan chính phủ; 2. Một nền thông tin đại chúng độc lập, dân chủ có kiểm soát, đa dạng và có trách nhiệm nội bộ.



Visit us online at
<http://www.vic.greens.org.au>

THE GREENS CHARTER

Hiến Chương Đảng Xanh

Đảng Xanh là một cộng đồng xã hội cơ bản, một tổ chức vô vụ lợi của những người dân bình thường, làm việc với mục đích thực hiện một tương lai tốt đẹp hơn. Các nguyên tắc của Đảng Xanh là:

Sinh Thái: 1. Bảo đảm sinh hoạt của con người có sự tôn trọng đối với môi trường và không đe dọa sự sinh tồn của những hệ thống hỗ trợ đời sống; 2. Khuyến khích sự tôn trọng giá trị của mọi đời sống.

Dân Chủ: 1. Gia tăng cơ hội cho dân chúng tham gia vào những quyết định có liên quan đến lãnh vực chính trị, xã hội và kinh tế.

Công Bằng Xã Hội: 1. Xác định nguyên nhân và những triệu chứng của sự nghèo đói; 2. Loại bỏ việc phân biệt dựa trên giới tính, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, tầng lớp, tôn giáo, khuyết tật, bản năng sinh dục hoặc thành viên của một nhóm, tổ chức nhỏ.

Hòa Bình: 1. Theo đuổi và cổ vũ các giải pháp giải quyết xung đột bằng đường lối ôn hòa; 2. Phát triển một chính sách ngoại giao không liên kết; phát triển một chính sách sách quốc phòng tự lực.

Một Nền Kinh Tế Có Sức Chịu Đựng Và Mặt Sinh Thái: 1. Những chính sách kinh tế bảo đảm đạt hiệu quả năng lượng và tài nguyên cao hơn; 2. Phát triển và sử dụng những công nghệ mang tính thân thiện môi trường